

ความที่สุด

ที่ ตผ ๐๐๑๓/ ๕๕๗๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้แจ้งผลการดำเนินการกรณีข้อพิพาทระหว่างกรมศุลกากรกับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๔) เรียง อธิบดีกรมศุลกากร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการเสียหายของผู้นำเข้าสินค้ารายบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ประเด็นการกำหนดราคาสินค้าที่จะต้องนำมาคำนวณการเสียหาย ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ซึ่งผู้นำเข้าได้ยื่นหนังสือหารือกับกรมศุลกากรตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาหาข้อยุติและสิ่งคดีได้ ทำให้มีใบขนสินค้าของบริษัท ฯ จำนวน ๔,๗๐๐ ฉบับ เริ่มทยอยหมดอายุความ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมศุลกากรได้มีหนังสือถามความคิดเห็นประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวกับองค์กรศุลกากรโลก ซึ่งจากผลสรุปความคิดเห็นโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคาศุลกากร องค์กรศุลกากรโลกเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างกรมศุลกากรกับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นว่า โบนัสที่บริษัทฯ ผู้นำเข้าจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย (IBO) ไม่ต้องนำมาเสียหายนำเข้า แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาราคาสินค้าที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายในการพิสูจน์ราคาสินค้านำเข้าระหว่างหน่วยงานภายในของกรมศุลกากรยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้

ดังนั้น เพื่อพิสูจน์ข้อพิพาทดังกล่าว ให้มีความถูกต้องและเกิดความโปร่งใส เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ กับบริษัท ฯ อาจส่งผลให้เกิดเป็นกรณีตัวอย่างที่จะทำให้บริษัทหรือผู้นำเข้าสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนำมาเป็นข้อโต้แย้งในอนาคตได้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นควรให้กรมศุลกากรดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาษีที่ถูกต้องที่สะท้อนราคาที่แท้จริงของการพิจารณาราคาสินค้าที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควรศึกษารายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นำมากำหนดราคาสินค้ากรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กัน
๒. ในกรณีข้อพิพาทของกรมศุลกากรกับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วโดยอาจส่งเรื่องให้ศาลพิจารณา โดยเร็ว
๓. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอทราบแนวทางในการดำเนินการกับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องใบขนสินค้าที่หมดอายุแล้วและกำลังจะหมดอายุ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากใบขนสินค้าดังกล่าว

/จึงเรียนมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อรุณศรี ทั่วแก้ว

(นางสาวอรุณศรี ทั่วแก้ว)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๘๐๓

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๘๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Pao2@oag.go.th